

สรุปรายงาน
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ
นายวิสุทธิ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และคณะ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖



รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายจี ปิ่งชวน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง



คณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายวิบูลย์ คุสุกุล เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงปักกิ่ง เป็นผู้ดำเนินการบรรยายสรุป ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา



รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว MGTV เกี่ยวกับการเดินทางเยือนจีนของคณะผู้แทนไทย
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วยคณะ รวม ๒๖ คน ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัฐสภาไทยและสภาประชาชนแห่งชาติจีน ให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในระหว่างการเยือนคณะฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายจี ปิ่งชว่น รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ มหาศาลาประชาชน โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้แสดงความยินดีกับฝ่ายจีนในโอกาสที่คณะผู้นำชุดใหม่ของจีนซึ่งเป็นผู้นำรุ่นที่ ๕ ได้รับเลือกจากสภาประชาชนแห่งชาติให้ขึ้นบริหารประเทศ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และแสดงความยินดีกับนายจี ปิ่งชว่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติด้วย โดยฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้หารือแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญหลายประเด็น ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างไทยกับจีนที่ผูกพันแนบแน่นประดุจเครือญาติในครอบครัวเดียวกัน และนับวันมีแต่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทุกสาขาและในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านการเมืองที่ไทยและจีนต่างให้ความไว้วางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลา ๓๘ ปี นับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน แม้ทั้งสองประเทศจะมีระบอบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน ทางด้านเศรษฐกิจไทยและจีนต่างก็เกื้อกูลค้ากันซึ่งกันและกัน และในด้านวัฒนธรรมที่ชาวไทยและชาวจีนกันมีความใกล้ชิดผูกพันกันทั้งในด้านเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียงกันมาอย่างยาวนาน

ในระหว่างการพบปะสนทนา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้หยิบยกประเด็นสำคัญต่างๆ ขึ้นหารือกับฝ่ายจีน อาทิ ประเด็นที่เศรษฐกิจของไทยเชื่อมโยงผูกพันกับเศรษฐกิจของจีนอย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะตลาดส่งออกอันดับ ๑ ของไทย ที่กำลังเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีพลวัต และเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน และประเด็นที่รัฐสภาไทยกำลังพิจารณาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดัน ไทยในฐานะประเทศที่มีความใกล้ชิดกับจีนในด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และเป็นประตูเชื่อมระหว่างอาเซียนและจีน หากไทยสามารถพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมโยงไทยกับจีนและไทยกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้สำเร็จจะช่วยในการส่งเสริมด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร (ข้าวหอมมะลิ และผลไม้ไทย) ที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดจีนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ตลอดจน จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องระหว่างไทย-จีนได้เติบโตยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยไทยหวังที่จะนำแบบอย่างจากจีนไปพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากจีนซึ่งเป็น “มหามิตร” ที่ยิ่งใหญ่ของไทย เพื่อให้ไทยและจีนได้เติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองไปพร้อมกัน ในเรื่องดังกล่าวฝ่ายจีนยินดีที่จะสนับสนุนความพยายามของฝ่ายไทย โดยจะเชิญชวนให้ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศไทยให้มากขึ้น และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อรักษาแนวโน้มที่ดีของแลกเปลี่ยน และความร่วมมือให้พัฒนารุดหน้าอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

รัฐสภาไทยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ กำลัง เพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับจีนในทุกสาขาและในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไทยและจีนซึ่งเป็นมิตรประเทศที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาได้กลายเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” อย่างแท้จริง เพื่อผลประโยชน์ที่ไทยและจีนต่างมีร่วมกัน และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศทั้งสอง สำหรับในมิติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและจีน ก็มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภา และการเยือนของผู้นำระดับสูงของรัฐสภาอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ สำหรับการเยือนในครั้งนี้ ความมุ่งหมายส่วนหนึ่งก็เพื่อมาทบทวนและประสานงานความคืบหน้าสำหรับการเยือนของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ที่มีนายสุรพล เกียรติไชยากร เป็นประธาน ซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาเยือนจีน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในการนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ถือโอกาสเชิญในนามของสภาผู้แทนราษฎร

ให้รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลาที่สะดวก เพื่อให้ฝ่ายไทยได้มีโอกาสให้การต้อนรับเพื่อเป็นการตอบแทนไมตรีจิตของฝ่ายจีนบ้างในอนาคต

กิจกรรมอื่นๆระหว่างการเยือน

- คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ งานแสดงพืชสวนนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ณ กรุงปักกิ่ง (China International Garden Expo) ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
 - นายฟาน เต๋อ อาน สมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ เขตซีเฉิง กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และคณะ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ภัตตาคารอาหารจีน กรุงปักกิ่ง
 - นายจาง ย่ง หวิน รองอธิบดีกรมตำรวจ และนายหวง ชวง จี ประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์ MGTV และนายจาง ฮู่ เต๋อ รองประธานหอการค้ากรุงปักกิ่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และคณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ภัตตาคารอาหารจีน กรุงปักกิ่ง
 - คณะฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางปักกิ่ง-เทียนจิน (Beijing-Tianjin Intercity Railway) ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
-